

**Embassy of Japan**  
**Hanoi**

**Kính gửi: Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản**

Đại sứ quán Nhật Bản luôn đánh giá cao sự đóng góp của Quý Câu lạc bộ trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Liên quan đến chương trình giao lưu “Kakehashi Project”, xin đề nghị Quý Câu lạc bộ nội dung 2. như sau:

1. Tháng 6 năm 2017, tại “Hội nghị tương lai Châu Á” được tổ chức tại Tokyo với sự tham dự của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo ABE đã đưa ra sáng kiến mời 1000 học sinh trung học phổ thông đang học tiếng Nhật tại các nước Châu Á sang Nhật Bản trong 5 năm tới. Trên cơ sở sáng kiến này, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình mời học sinh trung học phổ thông các nước Châu Á mang tên “Kakehashi Project” từ năm 2018 (tài liệu đính kèm). Năm 2021, Quý Câu lạc bộ đã tiến cử 4 em tham gia chương trình này và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
2. Việc tuyển chọn ứng viên tham dự chương trình năm nay đã được bắt đầu triển khai, vì vậy Đại sứ quán Nhật Bản xin trân trọng đề nghị Quý Câu lạc bộ những nội dung sau:
  - (1) Đề nghị Quý Câu lạc bộ xem xét kỹ Hướng dẫn tuyển sinh của AFS Thái Lan trong đường link dưới đây, xác nhận rõ điều kiện đăng ký tham dự và các hồ sơ cần nộp vv..., yêu cầu các ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp trên trang web này. Đồng thời đề nghị Quý Câu lạc bộ gửi danh sách tiến cử tối đa 5 học sinh trung học phổ thông tới Đại sứ quán Nhật Bản (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường đang theo học, năm học, kết quả điểm thi JLPT) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 (thứ ba).  
Website của AFS: <https://afsthailand.org/>
  - (2) Thời gian sang Nhật Bản lần này dự kiến trong 10 tháng (6/2022 ~ 3/2023)
3. Trong quá trình tuyển chọn và tiến cử học sinh, đề nghị Quý Câu lạc bộ lưu ý chọn những em có mong muốn học tiếng Nhật và du học Nhật Bản, đóng góp cho các hoạt động xã hội tại Việt Nam. Hơn nữa, Quý Câu lạc bộ cũng cần thông báo cho học sinh và gia đình các em biết rõ về việc cần tuân thủ nội quy của AFS và nội quy của các trường học tại Nhật Bản. Trước đây một điều đáng tiếc là đã có phụ huynh của 1 học sinh do Quý Câu lạc bộ tiến cử đã không tuân thủ quy định và đã bị nhắc nhở, vì vậy rất mong Quý Câu lạc bộ lưu ý rõ điều này.



Nhân dịp này, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi tới Quý Câu lạc bộ lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

古館 誠 義

Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam